

สรุปผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

โดย ณัฐทิพย์ กบิลคาม
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาเป็นประธาน เมื่อเปิดประชุมแล้วได้มีสมาชิกขอเปลี่ยนระเบียบวาระโดยขอเลื่อนเรื่องที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ๑ เรื่อง คือ บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรไทย ในการเริ่มใช้ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมาร์ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบุคคลข้ามพรมแดนที่จุดผ่านแดนเชียงของ ราชอาณาจักรไทยและห้วยทราย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจุดผ่านแดนบ่อเต็น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโหมฮาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

และเรื่องด่วนที่ ๑๒ คือ เรื่องบันทึกความเข้าใจลับระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของประเทศไทยและปากีสถานขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง

จากนั้นที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาตามลำดับ โดยเรื่องที่ ๑ คือ บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลจีน, ลาวและไทยเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า และบุคคลข้ามพรมแดนที่จุดผ่านแดนเชียงของของไทย จุดผ่านแดนห้วยทราย และบ่อเต็น ประเทศลาวและจุดผ่านแดนโหมฮานประเทศจีน นั้น เป็นความตกลงเพื่ออำนวยความสะดวกด้านสิทธิการจราจร, การอำนวยความสะดวกพิธีการข้ามแดน, การขนส่งบุคคลข้ามแดน, การขนส่งสินค้าข้ามแดน, การยอมรับรถและบทบัญญัติเบ็ดเตล็ด ซึ่งมีสมาชิกสนใจอภิปรายเป็นจำนวนมาก โดยประเด็นที่สมาชิกอภิปรายมีหลากหลาย เช่น เห็นด้วยกับบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ซึ่งสมาชิกเห็นว่าไทยจะได้ประโยชน์จากบันทึกความเข้าใจนี้ เช่น คนที่จะเดินทางระหว่างไทย-จีน-ลาว สามารถเดินทางได้สะดวกขึ้น เป็นผลดีต่อการท่องเที่ยว ขณะที่การขนส่งสินค้าก็สะดวกขึ้น ทำให้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ส่วนสมาชิกที่ยังมีข้อสังเกต และข้อเสนอนั้นก็มีหลายประเด็น เช่น ไทยมีความพร้อมในการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจนี้มากน้อยเพียงใด ไทยมีระบบตรวจสอบการขนส่งสินค้าประเภทนำเข้าเสียอย่างไรบ้าง ไทยมีมาตรการในการป้องกันการขนยาเสพติดอย่างไร พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้ง CCTV ณ จุดผ่านแดนเพื่อตรวจสอบและป้องกันอาชญากรรม, สมาชิกบางท่านเสนอให้งดการใช้ VISA, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีความรู้ภาษาจีนหรือสามารถใช้ภาษาจีนได้ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาแล้ว ประธานรัฐสภาได้ขอพักการประชุมเพื่อเข้าสู่พิธีการต้อนรับ นายหลี่ เค่อ เฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นแขกของรัฐบาลและได้ใช้โอกาสนี้เดินทางมาเยี่ยมคารวะนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาด้วย ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานรัฐสภาได้ดำเนินการประชุมร่วมกันของรัฐสภาต่อ และที่

ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของจีน, ลาวและไทยดังกล่าวข้างต้น จากนั้นได้สั่ง
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๕๐ นาฬิกา